

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2023

**THƯ KÊU GỌI**  
**ỦNG HỘ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BẮC KẠN**

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm!

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh đã giảm xuống còn khoảng 1,4%, số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp ngày càng nhiều hơn.

Năm 2022, với số kinh phí ủng hộ trên 124 triệu đồng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn đã thay mặt các nhà tài trợ, thực hiện hỗ trợ cho gần 300 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng (mì tôm, sữa tươi); hỗ trợ gói đồ ấm; hỗ trợ điểm vui chơi; hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị mua bán; tặng quà cho trẻ em nhân dịp Lễ, Tết...

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn, tôi xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 1.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 26.900 trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Để có thêm nguồn lực hỗ trợ các em, tạo cơ hội cho các em được sống, học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề **“Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”**, tôi trân trọng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân trong và ngoài tỉnh bằng tình cảm và trách nhiệm với trẻ em, hãy tiếp tục quan tâm, đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn, cùng chung tay để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh.

Mọi sự đóng góp đề nghị gửi về **QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BẮC KẠN**, địa chỉ: số 32, đường Trường Chinh, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Số điện thoại: 0209.3811.289; Email: [quybaotrotebk@gmail.com](mailto:quybaotrotebk@gmail.com).

Số tài khoản: **3761.0.9024643.91012** tại Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn hoặc số tài khoản: **113 0000 94170** tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Vietinbank).

Thời gian ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn thực hiện đến hết năm 2023, tập trung trong Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6/2023).

Trân trọng cảm ơn!

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Duy Hưng**